



สมเกียรติ อ่อนวิมล. (2555, มิถุนายน) “ประชาคมอาเซียนกับพลเมืองอาเซียน” คู่สร้างคู่สม.
33 (751) : หน้า 62-63.

คู่มือ-คู่มือ บันทึกอาเซียน  ASEAN DIARY
สมเกียรติ อ่อนวิมล

“ประชาคมอาเซียน” กับ “พลเมืองอาเซียน”

“ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community) กำลังเป็นคำสำคัญที่เราได้ยินไม่เว้นแต่จะตื่นในเช้าสารทั่วไป มีความหมายรวมถึง...

ผู้คนพลเมืองใน 10 ประเทศอาเซียน คุกรุ่นอยู่ในพื้นที่เดียวกัน เป็นสังคมหมู่บ้านเดียวกัน

ทำนองสำนวนไทยว่า
“คนบ้านเดียวกัน”

นับแต่เมื่อเวลาเมื่อพูดถึงอาเซียน จะไม่เรียกว่า “สมาคมอาเซียน” กันบ่อยเท่าที่เรียกว่า “ประชาคมอาเซียน”

และเวลาเอ่ยถึงประชาคมอาเซียน ก็จะต้องคิดถึงถึง 3 เรื่องสำคัญที่ประกอบกัน คำจูนสร้างความแนบแน่นแข็งแกร่งให้กับประชาคมอาเซียน นั่นก็คือเรื่อง

- (1) การเมืองและความมั่นคง
- (2) เศรษฐกิจ
- (3) สังคมและวัฒนธรรม

ทั้ง 3 เรื่องนี้อาเซียนเปรียบเป็น “3 เสาหลัก” แห่งประชาคม ช่วยค้ำยันประชาคมอาเซียนส่วนรวมไว้ให้มั่นคง

ในภาษากรีกเรียกว่า “3 เสาค้ำ”

ทั้ง “3 เสาหลัก” หรือ “3 เสาค้ำ” นี้ อาเซียนถือว่า เป็น 3 ประชาคมย่อยรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนในภาพกว้าง เรียกเป็นทางการว่า

62



การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 1 ที่บาหลี ปี พ.ศ. 2519

1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community)
2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community)
3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community)

ทั้ง 3 ประชาคมมีความสำคัญเสมอเหมือนกัน จะขาดอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้

หากการเมืองระส่ำระสาย ไม่มั่นคง มีความขัดแย้งทางการเมือง มีสงครามรบพุ่งกัน หรือแม้เพียงความไม่เข้าใจกันระหว่างประเทศในบางเรื่อง การทำมาค้าขายและความร่วมมือช่วยเหลือกันทางเศรษฐกิจก็จะมีปัญหาติดขัดชะงักงัน เห็นตัวอย่างชัดเจนทุกครั้งของไทยมีข้อพิพาทกับกัมพูชาตามแนวชายแดน ทุกครั้งที่มีปัญหาพิพาทกัน การค้าขายชายแดน



สมเกียรติ อ่อนวิมล. (2555, มิถุนายน) “ประชาคมอาเซียนกับพลเมืองอาเซียน” คู่สร้างคู่สม.
33 (751) : หน้า 62-63.



นับแต่เข้าไปประชาชนชาวไทยจะมีสถานภาพเป็น พลเมืองไทย (Thai Citizen) ควบคู่ไปกับการเป็น พลเมืองอาเซียน (ASEAN Citizen)

ก็กระทบไปด้วย ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนคือ
รากฐานที่ต้องมั่นคงสำหรับการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

การลงทุนและการค้าขายในหมู่คนอาเซียนด้วยกันจะเต็มไปด้วย
ด้วยการแข่งขันกันอย่างผลประโยชน์กันโดยไม่มีน้ำใจต่อกัน หาก
ทุกประเทศในอาเซียนไม่ร่วมมือกันสร้างฐานการผลิต พัฒนาการ
ตลาดและการลงทุนร่วมกันเพื่อให้ยกระดับขีดความสามารถไปแข่งขัน
กับชาติอื่นในภูมิภาคอื่นของโลกได้

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมุ่งแข่งขันกับ “ชาติอื่น”
นอกอาเซียนมากกว่าจะแข่งขันห้าพันกันเองในประชาคมเดียวกัน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีเป้าประสงค์ในการพัฒนา
สังคมอาเซียนให้เป็นสุขยั่งยืนและงดงาม

หากความรู้รักสามัคคีไม่มีระหว่างกัน ไม่เข้าใจและไม่เข้าถึง

ภาษา ศาสนา และวิถีชีวิตวัฒนธรรมของกันและกัน การที่จะอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ การร่วมกันทำมาค้าขายอย่างเอื้ออาทรระหว่างกัน
การไปมาหาสู่กันฉันมิตร การเหล่านี้ก็จะทำไม่ได้ราบรื่น

“พลเมืองอาเซียน” (ASEAN Citizen) ก็เป็นคำใหม่อีก
คำหนึ่งที่จะคุ้นเคยกันมากขึ้น

นับแต่เข้าไปประชาชนชาวไทยจะมีสถานภาพเป็น “พลเมือง
ไทย” (Thai Citizen) ควบคู่ไปกับการเป็น “พลเมืองอาเซียน”
(ASEAN Citizen)

พลเมืองของพม่า, ลาว, กัมพูชา, เวียดนาม, มาเลเซีย,
สิงคโปร์, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย และบรูไน ต่างก็เป็นพลเมือง
ของประเทศของตนคู่ขนานไปกับการเป็น “พลเมืองอาเซียน” เช่น
เดียวกัน 